



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 7 - 13 ธันวาคม 2554

รับจำหน่ายข้าวอีตราดาในปท.ไม่ขยับ ผู้ส่งออกดีันตั้ง "บ.เทรคเตอร์"ตปท.

หลังจากที่รัฐบาลเปิดโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 มาประมาณ 2 เดือน ปรากฏราคาข้าวเปลือกในตลาดยังไม่ขยับราคาขึ้น ส่งผลให้เกิดความกังวลกันทั่ววงการค้าข้าวว่า ในปีนี้รัฐบาลจะต้องเปิดรับจำหน่ายข้าวเปลือกทั้งหมดภายในประเทศด้วยราคาข้าวที่สูง "เกินจริง" กว่าราคาข้าวในตลาดโลก ส่งผลให้รัฐบาลกลายเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ แย่งบทบาทของผู้ส่งออกข้าว รวมไปถึงการคาดการณ์ว่า เมื่อโครงการรับจำหน่ายสิ้นสุดลง รัฐบาลอาจจะขาดทุนจากการจำหน่ายข้าวแพง แต่ต้องระบายขายถูก ๆ มากกว่า 100,000 ล้านบาท

นายชาญชัย รัชชานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ตั้งข้อสังเกตกับว่า การดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 นับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมเป็นต้นมา อาจเรียกได้ว่าล้มเหลวได้หรือไม่ เนื่องจากจนกระทั่งถึงขณะนี้ ปรากฏมีข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการรับจำหน่ายเพียง 2 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 10% ของเป้าหมายการรับจำหน่ายข้าวทุกเม็ด ที่ประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ (ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายจำนวน 414,938 ราย ปริมาณรวมทั้งสิ้น 2,487,673 ตัน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการรับจำหน่ายข้าวก็เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกภายในประเทศนั้น "ก็ยังไม่สามารถ จะทำได้" เพราะราคาข้าวเปลือกในท้องตลาดหลังจากดำเนินโครงการก็ยังคงต่ำกว่าราคาจำหน่ายถึงตันละ 3,000-4,000 บาท โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีการซื้อขายจริงในตลาดอยู่ที่ตันละ 13,000 บาท สำหรับคุณภาพแย่มากที่สุดไปจนถึง 15,000 บาท (ตามคุณภาพ) จากราคาจำหน่ายที่ตั้งไว้ถึงตันละ 20,000 บาท

ส่วนข้าวขาวมีการซื้อขายกันน้อยมาก ราคาก่อนและหลังดำเนินโครงการแทบจะไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ อยู่ระดับตันละ 10,500-11,000 บาท จากราคาจำหน่ายที่ตั้งไว้ตันละ 15,000 บาท ทั้งที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายจะนับซื้อข้าวเปลือกทั้งหมด ประกอบกับเกิดภาวะน้ำท่วมจนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศขยับขึ้นบ้าง

ด้านราคาส่งออกข้าว FOB ก็ยังไม่สามารถปรับราคาสูงขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเช่นกัน โดยราคาเป้าหมายข้าวขาวเมื่อรับจำหน่ายแล้วควรอยู่ที่ตันละ 700 เหรียญ แต่ขณะนี้ราคาซื้อขายจริงอยู่ที่ตันละ 600 เหรียญสหรัฐตัน ๆ หรืออย่างข้าวหนึ่งก็แทบไม่มีการซื้อขายกันเลย ส่วนราคาข้าวหอมมะลิเป้าหมายน่าจะไปถึง 1,200 เหรียญสหรัฐ ตอนนี้ทำได้ 1,100 เหรียญสหรัฐ และตลาดนี้ก็ยังไม่อยู่ในวงแคบ

สำหรับเหตุผลที่ว่า ทำไมการรับจำหน่ายข้าวในราคาสูงเกินจริงไม่สามารถยกระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดได้นั้น นายชาญชัยกล่าวว่า น่าจะเกิดจาก 1) ผลทางด้านจิตวิทยา หลังจากภาวะน้ำท่วม สร้างความเสียหายกับทั้งผลผลิต โรงสี และผู้ส่งออกอย่างมาก และต้องอาศัยการฟื้นฟู 2) ความไม่คล่องตัวในการดำเนินโครงการเปิดจุดรับจำหน่ายและเปิดให้มีการซื้อขายข้าวข้ามเขตล่าช้าในตอนแรก 3) ภาวะอากาศที่ผิดปกติ โดยจะมีอากาศร้อนตอนกลางวัน และมีน้ำค้างแรงมากตอนกลางคืน ทำให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ต่ำ และคุณภาพของผลผลิตที่ได้ลดลง 4) ความล่าช้าในการเปิดจำหน่ายยังฉาง ที่เพิ่งเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากโครงการจำหน่ายข้าวได้เริ่มไปตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ความล่าช้าดังกล่าวส่งผลให้การจำหน่ายยังฉางไม่สามารถจะช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวส่วนเกินไว้ได้ทันเวลา 5) ปัญหาเรื่องการทุจริตในการดำเนินโครงการรับจำหน่าย ทางโรง สี ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่ก็มี ความกังวลใจในเรื่องนี้ 6) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการระบายสต็อกข้าวสารของรัฐบาล ซึ่งมี สต็อกข้าวเก่าเหลือตกค้างอยู่ประมาณ 2 ล้านตัน และยังมีสต็อกข้าวใหม่ที่ตั้งเป้าจำหน่ายทุกเม็ด 20 ล้านตัน จึงทำให้หลายฝ่ายหวั่นเกรง

ว่า รัฐบาลจะปล่อยระบายสต็อกออกมาปริมาณมากจนกระทบต่อราคาตลาด 7) ผลจากภาวะการส่งออกข้าวที่ชะลอตัวลง โดยขณะนี้บริษัทผู้ส่งออกไม่มากนักที่รับซื้อข้าวจากโรงสี เพื่อการส่งออก เช่น ในกลุ่มข้าวหอมมะลิมีเพียง 10 ราย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากตลาดส่งออกชะลอตัว เพราะขณะนี้ทั้งอินเดียและปากีสถานต่างกลับมาส่งออกข้าวกว่า 2 ล้านตัน หลังจากที่เคยงดส่งออกไป 3 ปี ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวหนึ่งของไทย

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายรับจำนำข้าวมาเป็นเวลา 2 เดือน ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าว FOB ทุกชนิด ปรับสูงขึ้นมาก ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งกลับทรงตัว ส่งผลให้ตลาดส่งออกเริ่มชะลอการสั่งซื้อข้าวจากประเทศไทย

โดยล่าสุดจากการเดินทางสำรวจตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปฮ่องกงปรับลดลงมาจาก 3-4 ปีก่อนที่ไทยเคยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 90% แต่ขณะนี้ไทยมีส่วนแบ่งตลาดเหลืออยู่เพียง 40% แต่เวียดนามกลับมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 30% จากความต้องการข้าวหอมมะลิทั้งหมดของฮ่องกงประมาณ 320,000 ตัน/ปี

"ที่เป็นแบบนี้เพราะราคาข้าวไทยแพงมาก โดยตอนแรกคาดว่า หากจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท จะทำให้ราคา FOB ปรับขึ้นถึง 1,400 เหรียญ/ตัน แต่ขณะนี้ปรับขึ้นไปเพียง 1,100 เหรียญ/ตัน แต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิคู่แข่ง เช่น เวียดนามราคาตันละ 670-680 เหรียญ ข้าวหอมมะลิจากจีนตันละ 700 เหรียญ และข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาราคา 800 เหรียญ/ตัน แต่ที่ลูกค้ายังซื้อเพราะเป็นประเภทที่ต้องซื้อข้าวใหม่จากไทยไปทานก่อนตรุษจีน แต่ซื้อปริมาณลดลงจากเดือนละ 100 ตู้เหลือเพียง 20-30 ตู้ ทางลูกค้าแจ้งว่า ถ้าราคาข้าวไทยอยู่ที่ 800-900 เหรียญ/ตันเขาพอจะรับได้ แต่พอรับจำนำแล้วกระโดดขึ้นไปอีก 200 เหรียญสหรัฐ ผู้ซื้อก็รับไม่ได้" นาย ชูเกียรติ กล่าว

ขณะที่การส่งออกข้าวขาว ข้าวหนึ่ง และปลายข้าวของไทย มีการปรับราคาสูงขึ้นจนผิดปกติและผิดเวลา เช่น ราคาข้าวหนึ่งของไทยราคาตันละ 610 เหรียญ/ตัน สูงกว่าข้าวหนึ่งอินเดียตันละ 150-160 เหรียญ/ตัน ส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวหนึ่งปีนี้จะไม่ถึง 320,000 ตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 650 เหรียญ/ตัน แพงกว่าข้าวขาวของสหรัฐที่อยู่เพียงตันละ 600 เหรียญจากปกติที่ราคาข้าวขาวของไทยจะต่ำกว่าสหรัฐตันละ 50 เหรียญ และหากเทียบกับเวียดนามราคาตันละ 550 เหรียญจากปกติที่ข้าวไทยจะสูงกว่าข้าวจากเวียดนามตันละ 30 เหรียญเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้น ราคาปลายข้าวของไทยขยับขึ้นเป็น 580 เหรียญ/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 25% ขยับขึ้นเป็น 680 เหรียญ/ตัน แพงกว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ไม่สามารถแข่งขันได้

"ผมว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายการรับจำนำข้าวที่ตั้งราคาสูงจนบิดเบือนกลไกตลาด จะทำให้การส่งออกข้าวไทยปีหน้าต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านราคา เพราะลูกค้าจะเลือกซื้อจากอินเดียและปากีสถานจนข้าวหมด แล้วจึงไปไล่ซื้อจากเวียดนาม ซึ่งมีผลผลิตรอบใหญ่ออกมาราวเดือนมีนาคม แล้วสุดท้ายจึงจะวนมาซื้อจากไทย ทำให้ปีหน้าทั้งปีอาจจะส่งออกลดลงเหลือเพียง 7 ล้านตันเท่านั้น"

"อนาคตผู้ส่งออกลำบาก เพราะนโยบายข้าวไทยตอนนี้ผิดเวลา ทุกอย่างอยู่ที่ปัจจัยทางการเมืองน่าเป็นหลัก ทุกคนจะต้องหาทางหนีทีไล่ให้กับบริษัทตัวเอง แบบรับรายจ่าย บางบริษัทลูกค้าไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยในเดือนนี้ ต้องหาทางออกอนาคต หลายรายเริ่มออกไปตั้งบริษัทเทรดเดอร์ขายข้าวให้กับกัมพูชา เวียดนาม จีน ฮ่องกง เพื่อวางตัวเป็นเทรดเดอร์ เพราะอย่างน้อยต้นทุนข้าวของบริษัทเหล่านั้น ยังต่ำกว่าข้าวไทย" นายชูเกียรติกล่าว

ทางด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังเชื่อว่า ราคาข้าวเปลือกในประเทศไม่ขึ้นไม่ได้ เพราะราคาข้าวเปลือกก็คือราคาจำนำ แต่ถามว่า มีคนขายข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาจำนำมั้ย คำตอบคือ มี เพราะถูกหักความชื้น ฉะนั้นต้องถือว่า ข้าวเปลือก ทุกคนขายได้ในราคารับจำนำของรัฐบาล เพราะ "ผมไม่ได้รับจำนำโดยจำกัดจำนวน ราคาข้าวเปลือกขณะนี้คือ ราคาจำนำ"

ส่วนสต็อกข้าวเก่าที่เหลือค้างอยู่มากกว่า 1 ล้านตันนั้น นายกิตติรัตน์ยอมรับว่า ยังไม่ได้ระบายออกมา "มันแค่คิดเดียวล้านกว่าตันเท่านั้น ตอนน้ำท่วมทุกคนกลัวว่า จะไม่มีข้าวกิน แต่ผมบอกว่า อย่าตกใจข้าวในสต็อกยังมีอยู่

วันนี้ใน APEC เขาพูดกันเรื่อง food security กันแล้ว" พร้อมกับการันตีว่า การรับจำนำข้าวของรัฐบาลในปีนี้จะไม่ขาดทุนอย่างมหาศาลเหมือนกับโครงการประกันราคาข้าวที่ใช้เงินใน 2 ฤดูกาลไปถึง 54,000 ล้านบาท "เราอย่าไปกังวลว่า การรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะทำให้ข้าวมีราคาสูงจนทำให้ส่งออกได้ยาก ถึงปีนี้จะส่งออกข้าวในปริมาณที่น้อยลง แต่จะได้ราคาข้าวส่งออกดีกว่ามาชดเชยกัน" นายกิตติรัตน์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าวส่อทุบสถิติ มีสิทธิทะลุ 10.5 ล้านตัน อาหิสงส์ค่าบาทแข็งตัน

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ขณะนี้ราคาข้าวสารส่งออกเอพโอบีได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิชั้น 1 ปี 2553/54 อยู่ที่ตันละ 1,147 เหรียญสหรัฐ ปี 2554/55 อยู่ที่ตันละ 1,164 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 994 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 648 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 5% ตันละ 631 เหรียญสหรัฐ ข้าวเหนียวขาว 10% ตันละ 948 เหรียญสหรัฐ และข้าวหนึ่ง 100% ตันละ 614 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ราคาข้าวส่งออกของข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว เป็นราคามากกว่าราคารับจำนำแล้ว และมีเพียงแค่ข้าวขาวราคายังไม่ใกล้เคียงกับราคารับจำนำ เพราะยังมีข้าวของประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ยังขายในราคาต่ำกว่าข้าวไทยตั้งแต่ตันละ 100-180 เหรียญ ทำให้ไม่สามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นได้ และผู้ซื้อมีทางเลือกซื้อจากที่อื่นได้

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตอนนี้อาหารส่งออกข้าวปรับตัวสูงขึ้น มาจากปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นมาเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากปัจจัยจากราคาตลาดโลก เชื่อว่าราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นขณะนี้ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิคงขึ้นสูงสุดได้แค่ 1.8 หมื่นบาท/ตันเท่านั้น ไม่ถึง 2 หมื่นบาท/ตัน หรือเท่ากับราคารับจำนำข้าวที่รัฐบาลกำหนด เพราะไม่มีปัจจัยเสริมเอื้อให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ราคาส่งออกข้าวสารหอมมะลิไม่น่าเป็นห่วง เพราะหากคิดเป็นเงินบาทตอนนี้ก็เฉลี่ยตันละ 3.5 หมื่นบาท ถือว่าเป็นราคาใกล้เคียงกับราคารับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 2 หมื่นบาท ถือว่าราคาขยับขึ้นได้ต่อเนื่อง เพราะไทยเป็นเพียงประเทศเดียวผลิตข้าวหอมมะลิได้ และไม่มีคู่แข่ง ส่วนข้าวหอมปทุมธานี ราคาส่งออกก็ใกล้เคียงตันละ 3 หมื่นบาทแล้ว ส่วนข้าวเหนียวก็เช่นเดียวกัน

"ยังห่วงในเรื่องของข้าวขาว ราคายังปรับตัวลดลง และราคาส่งออกยังไม่ใกล้เคียงกับราคารับจำนำตันละ 1.5 หมื่นบาท แต่เชื่อว่าในอนาคตราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ เพราะผลจากการเกิดอุทกภัย ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคกลางเสียหายกว่า 10 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวหายไป 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก จะส่งผลทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่อาจต้องใช้เวลาบ้าง ที่สำคัญปริมาณข้าวซื้อขายในตลาดโลกก็มีจำกัด เมื่อคู่แข่งขายข้าวหมด ยังไงผู้ซื้อก็ต้องกลับมาซื้อจากไทย"

นายบรรยงกล่าวว่า ส่วนการส่งออกข้าวไทยในปี 2554 คาดว่าไทยจะส่งออกได้สูงถึง 10.5 ล้านตัน ล่าสุดส่งออกข้าวได้แล้ว 10.1 ล้านตัน จะเป็นการทำลายสถิติการส่งออกข้าวสูงสุดของไทยอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ ส่วนในปี 2555 ปริมาณการส่งออกคงไม่สูงเหมือนกับปี 2554 แต่คาดว่าจะสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นกว่าปีนี้ได้

ที่มา มติชนออนไลน์

น้ำท่วมข้าวไทยเสียหายเกือบ 5 ล้านตัน สศก.ประเมินไม่กระทบภาพรวม

นายอภิชาติ จงสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลและประเมินความเสียหาย ของภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 12 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท โดยความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ที่ด้านพืช โดยเฉพาะข้าวมีพื้นที่เสียหาย 9 ล้านไร่ ผลผลิตเสียหายไปจำนวน 4.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าความ

เสียหายไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ผลผลิตที่เสียหายคิดเป็น 10% ของตัวเลขที่ประมาณการไว้ว่าจะมีผลผลิตข้าวหน้าปี 24-25 ล้านตัน ตอนนี้องค์การผู้ส่งออกข้าวที่ 20 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี คาดว่าหลังสถานการณ์ อุทกภัยคลี่คลาย เกษตรกรจะเริ่มกลับมาเพาะปลูกข้าวหน้าปีทันทีและจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก เกษตรกรต้องการหารายได้ทดแทนผลผลิตข้าวหน้าปีที่เสียหายไปนั่นเอง นอกจากนี้ สถานการณ์น้ำในเขื่อนมีปริมาณมากเพียงพอที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถส่งน้ำให้เกษตรกร ปลูกข้าวได้มากขึ้น ดังนั้น คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวหน้าปีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 14 ล้านไร่ เป็น 15-16 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิต ข้าวเพิ่มขึ้นจาก 8-9 ล้านตัน เป็น 10 ล้านตัน เมื่อรวมผลผลิตข้าวหน้าปี 20 ล้านตัน จะทำให้มีผลผลิตข้าวรวม 30 ล้านตัน

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวในปีที่สภาวะปกติจะอยู่ที่ 32 ล้านตัน จึงมีสัดส่วนที่หายไปเพียง 2 ล้านตัน จึงไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารหรือแม้กระทั่งกับการส่งออกแต่อย่างใด เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศทั้งเพื่อการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ประมาณ 18-19 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่คาดการณ์ว่าปีหน้าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 ล้านตัน ประกอบกับข้าวในสต็อกของรัฐยังมีเหลืออีกพอสมควร จึงไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน

"แม้ว่าสถานการณ์น้ำจะ เอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถ ทำนาปรังได้มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าน้ำท่าดี จะยิ่งทำให้ผลผลิตข้าวดีขึ้นด้วย จึง เกรงว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวต่อเนื่อง จนส่งผลให้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง ดังนั้น ฝากเตือนเกษตรกรว่าถ้าเกษตรกรสามารถ ปลูกข้าวหน้าปีทดแทนผลผลิตที่เสียหาย ไปได้แล้ว หรือวงจรการเพาะปลูกกลับ สู่ภาวะปกติ ก็ควรที่จะพักดินและทำตาม คำแนะนำเรื่องระบบปลูกข้าวใหม่ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล" นายอภิชาติ กล่าว

นอกจากนี้ เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยทางการเกษตรจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรโดยตรงและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที

ที่มา แนวหน้า

จำหน่ายข้าวส่งออก-ราคาตลาดโลกลดสวนในปท.

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นายธีระ วงศ์สมุทร รว. เกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจังหวัดตะเข็บชายแดน ให้เข้มงวดการนำเข้าสินค้าผ่านด่าน และเข้มงวดการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพราะจะทำให้รัฐบาลสูญเสยรายได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายไปแล้ว 90% ของเกษตรกรทั้งหมด มีการประชาคม 90% ออกไปรับรอง 96%

รายงานข่าวจากผู้ประกอบการส่งออกข้าว เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมข้าวไทยจากนี้ไปต้องเผชิญกับราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นจากนโยบายรับจำนำ ซึ่งสวนทางกับราคาในตลาดโลก ที่ขณะนี้ปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาก คู่แข่งในการส่งออกของผู้ค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เมื่อรัฐบาลรับจำนำข้าวในปริมาณมาก กำหนดราคาไว้สูง ขณะที่ราคาในตลาดโลกปรับตัวลดลง ในที่สุดข้าวที่รัฐบาลรับจำนำไว้จะขายไม่ออกและงบประมาณที่รัฐบาลต้องจ่ายไปในการรับจำนำข้าวครั้งนี้จะสูญเสยไปจำนวนมหาศาล

นางวัชรวิ วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ปีการผลิต 2554/2555 ในหลายพื้นที่ พบว่าเกษตรกรพอใจกับโครงการรับจำนำข้าวปีนี้มาก เพราะสะดวกและได้ราคาดี มีจุดรับจำนำหลายแห่ง และขายข้าวได้ราคาดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา สำหรับผลการรับจำนำ ณ วันที่ 6 ธ.ค.2554 รวมทั้งสิ้น 2,487,673 ตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า 5% จากราคาดันละ 8,500-9,000 บาท เป็นต้นละ 9,600-11,500 บาท สูงขึ้นต้นละ 1,100-2,500 บาท

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมระดมเงินฝาก 1.5 แสนล้านบาท เพื่อรองรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรับจำนำข้าว 9 หมื่นล้านบาท และอีก 6 หมื่นล้านบาทในโครงการฟื้นฟูเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม

ที่มา ข่าวสด

กลไกฯ คาดราคาข้าวในปท.จากนี้จนถึงH1/55แนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้ราคาปรับจำนำ

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ระบุว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับ 192.39 หรือหดตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม (MoM) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากข่าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งพื้นที่ปลูกไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม แต่บางพื้นที่มีปัญหาเรื่องโรสน้ำที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำไม่เพียงพอ ชาวนาบางรายจึงต้องขายข้าวให้โรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับราคาต่ำกว่าราคารับจำนำที่รัฐบาลกำหนด

ส่วนดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสี และดัชนีราคาส่งออกยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีในเดือนพฤศจิกายนอยู่ในระดับ 194.82 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ส่วนดัชนีราคาส่งออกข้าวทุกประเภทของไทยเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 188.92 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 MoM แต่หดตัวร้อยละ 2.2 YoY เนื่องจากบรรดาโรงสีเร่งกว้านซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อกโดยแข่งขันกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากวงการค้าข้าวประเมินว่าปริมาณผลผลิตข้าวนาปีจะมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาอุทกภัย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/55 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ส่วนดัชนีราคาข้าวส่งออกข้าวขาว5% ของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น164.80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2554 เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทั้งข้าวนาปรังรอบสองในพื้นที่ภาคกลาง และผลผลิตข้าวนาปีบางส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ดัชนีราคาส่งออกข้าวขาว5% ของเวียดนามหดตัวร้อยละ 2.4 ไปแตะที่ระดับ 170.42 เนื่องจากน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับข้าวเวียดนามไม่มากนัก และยังคงเผชิญการแข่งขันกับอินเดียและปากีสถาน

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ดัชนีราคาข้าว5%ของไทยหดตัวร้อยละ 0.8 ในขณะที่ดัชนีราคาส่งออกข้าว5%ของเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่าราคาข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ และเริ่มขยับเข้ามาใกล้กับราคาส่งออกข้าวของไทยมากขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากการที่ประเทศผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าไทย

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ราคาส่งออกข้าวของไทยและอินเดียปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆราคาข้าวปรับลดลง กล่าวคือราคาข้าวไทยยังปรับเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ว่าปริมาณข้าวในช่วงปลายปีมีแนวโน้มลดลงจากปัญหาน้ำท่วม ส่วนราคาส่งออกข้าวของอินเดียปรับเพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มของราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรที่รัฐบาลกำหนด (ซึ่งทางสมาคมชาวนายังคงเรียกร้องให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังประสบปัญหาขาดทุนจากสภาพอากาศแปรปรวน(ทั้งภาวะน้ำท่วมและภัยแล้ง) ราคาปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชปรับตัวสูงขึ้น) นอกจากนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาส่งออกข้าวไทย ในขณะที่ราคาส่งออกข้าวเวียดนามปรับลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวเวียดนามต่ำกว่าข้าวไทยประมาณ 90-98 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากที่ในช่วงเดือนตุลาคมต่างกันอยู่เพียง 30-35 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวในเดือนธันวาคม 2554 จะยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 จากปัจจัยหนุนสำคัญ คือ การเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในไทย แต่ว่าราคาข้าวส่งออกของไทยไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากการที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่ง โดยเริ่มส่งออกตั้งแต่ไตรมาส 4/54 รวมทั้ง

ปากีสถานก็เพิ่มการส่งออกข้าวด้วยเช่นกัน ทำให้ประเทศผู้ซื้อข้าวหันไปซื้อข้าวจากอินเดียและปากีสถานที่ราคาถูกกว่า ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าราคารับจำนำ เนื่องจากปัญหาเรื่องจำนวนโรงสีที่เข้าร่วมมาตรการรับจำนำในบางพื้นที่ไม่เพียงพอ ซึ่งยังต้องติดตามการแก้ไขปัญหาในการอนุมัติให้มีการรับจำนำข้ามเขตเพิ่มเติม รวมทั้งการอนุมัติให้มีการรับจำนำปลายข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจโรงสีให้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนราคาส่งออกข้าวของเวียดนามคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมไม่มากนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดการณ์ว่า ปริมาณการผลิตข้าวนาปรังปี 2555 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 ล้านตันข้าวเปลือกจากเดิมที่คาดว่าจะมีปริมาณการผลิต 10.14 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากชาวนาจะปลูกชดเชยข้าวที่เสียหายจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 รวมทั้งในปี 2555 กระทรวงเกษตรฯจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเป็น 2 รอบ เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอ เพื่อทดแทนปริมาณข้าวที่หายไปจากอุทกภัยไปประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก ทั้งนี้ เมื่อรวมกับปริมาณข้าวนาปีที่คาดว่าจะผลิตจะเหลือประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก และสต็อกข้าวรัฐที่คาดว่าจะเหลือประมาณ 1 ล้านตันและข้าวในสต็อกเอกชนประมาณ 6 ล้านตัน ก็คาดว่าปริมาณข้าวในประเทศในปี 2555 จะมีประมาณ 38-39 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2554 ไทยส่งออกข้าว 9.55 ล้านตัน มูลค่า 5,632.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 และ 39.3 คาดหมายว่าการส่งออกข้าวทั้งปี 2554 น่าจะเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 10.45 ล้านตัน ซึ่งนับว่าเป็นการส่งออกข้าวที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน การส่งออกข้าวมีแนวโน้มชะลอตัวในเชิงปริมาณ กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายนปริมาณการส่งออกลดลงเหลือเพียง 0.7 ล้านตัน และในเดือนตุลาคม 0.72 ล้านตันตามลำดับ จากในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคมปริมาณการส่งออกเฉลี่ยอยู่ในระดับเฉลี่ย 1 ล้านตัน/เดือน เนื่องจากประเทศผู้ซื้อข้าวชะลอการซื้อข้าวจากไทย และหันไปซื้อข้าวจากอินเดียและปากีสถานที่มีราคาถูกกว่า ส่วนราคาส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากมาตรการรับจำนำข้าวและความเสียหายจากอุทกภัยที่ส่งผลให้มีปริมาณข้าวเข้าตลาดในช่วงปลายปีลดลง ส่วนในเดือนพฤศจิกายน ลดลงเหลือ 5 แสนตัน และคาดว่าเดือนธันวาคมจะเหลือเพียง 4 แสนตัน ซึ่งเท่ากับว่าในปี 2554 ปริมาณการส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับ 10.45 ล้านตัน

สำหรับการส่งออกในปี 2555 คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวอาจจะลดลงเหลือ 7.0-7.5 ล้านตัน เนื่องจากเผชิญการแข่งขันรุนแรงในด้านราคากับข้าวจากอินเดียและเวียดนาม ในขณะที่ราคาส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากมาตรการรับจำนำข้าว และความเสียหายจากน้ำท่วม

ขณะที่การส่งออกข้าวเวียดนามในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2554 มีจำนวน 6.8 ล้านตัน มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 และร้อยละ 16.7 ตามลำดับ คาดการณ์ว่าในปี 2554 เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ 7.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปี 2553 (โดยคาดว่าในเดือนธันวาคมจะส่งออกข้าว 617,000 ตัน) ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์เช่นกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีไปอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน ทำให้รัฐบาลอาจต้องพิจารณาขยายมาตรการรับจำนำข้าวนาปีออกไปอีก 1-2 เดือนเช่นกัน(จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์) รวมทั้งการพิจารณามาตรการรับจำนำข้าวสำหรับข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงกลางปี 2555 ด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตข้าวนาปรังในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการปลูกชดเชยความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 และการที่ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์สูงยังเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังรอบสองของรัฐบาล

ประเด็นที่จะต้องติดตาม คือ ผลผลิตข้าวของเวียดนามที่ต้องเลื่อนการปลูกข้าวไปอีก 1 เดือนเช่นกัน ส่งผลให้ปริมาณข้าวจะไปออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม (ปกติจะออกสู่ตลาดในเดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางราคาข้าวในช่วงไตรมาส 2/2555

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแข่งขันในการส่งออกข้าวของอินเดียและปากีสถานน่าจะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักต่อเนื่องถึงในปี 2555

"ในช่วงที่เหลือของปี 2554 ต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี 2555 ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปและระดับใกล้เคียงกับราคารับจำนำ หรือปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 จากราคาเฉลี่ยในปี 2554 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้าว) เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการอนุมัติเพิ่มเติมให้มีการรับจำนำข้าวข้ามเขต โดยให้โรงสีในภาคกลางไปรับซื้อข้าวจากชาวนาในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือได้ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวนาในแต่ละพื้นที่สามารถขายข้าวเข้าโครงการรับจำนำได้

ส่วนราคาข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 ต้องพิจารณาปริมาณข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาด รวมทั้งมาตรการแทรกแซงราคาของรัฐบาล โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการรับจำนำข้าวนาปรัง ส่วนราคาส่งออกคาดว่าจะยังจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก แม้ว่าจะมีแรงหนุนจากราคาข้าวในประเทศ แต่ยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากอินเดียและเวียดนาม" เอกสารเผยแพร่ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-8 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 104,125 ตัน มูลค่า 60.251 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 6.839 ล้านตัน มูลค่า 3.351 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนธ.ค.นี้ เวียดนามคาดว่าจะส่งออกข้าว 617,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ยอดส่งออกข้าวทั้งหมดอยู่ที่ 7.352 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.3% จากปี 2553 ทั้งนี้ VFA คาดการณ์ว่า จะมีการลงนามในสัญญาส่งออกเพิ่มเติมในเดือนนี้

สมาคมอาหาร เปิดเผยว่า บริษัท Vinafood 2 ได้ทำสัญญาขายข้าวขาว 5% ให้แก่มาเลเซียจำนวน 300,000 ตัน วงการคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือน มี.ค. ศกหน้า โดยในปีนี้มี การส่งออกข้าวไปมาเลเซียประมาณ 600,000 ตัน

สำนักข่าว VNA ของทางการเวียดนามรายงานว่า ผลผลิตข้าวในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ (Mekong Delta) ของเวียดนามอาจมากถึง 23 ล้านตันในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วราว 1.5 ล้านตัน และคิดเป็น 55% ของผลผลิตข้าวในประเทศ

รายงานระบุว่า ภาคการเกษตรท้องถิ่นได้สั่งให้บรรดาเกษตรกรใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก เนื่องจากข้าวพันธุ์ใหม่สามารถต้านทานแมลงและเหมาะแก่ระบบนิเวศวิทยา แต่ขณะเดียวกันก็สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและคงที่ นอกจากนี้ เวียดนามยังได้มีการปรับปรุงระบบการชลประทานเพื่อให้มีน้ำเพียงพอและขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวคุณภาพสูง เพื่อให้มีข้าวคุณภาพออกสู่ตลาดมากขึ้นและตรงตามมาตรฐานสากล

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่า สมาคมอาหาร (VFA) แถลงว่า ปีนี้เวียดนามประสบความสำเร็จในการส่งออกข้าว แต่ในปีหน้าสถานการณ์อาจจะไม่ดีเหมือนปีนี้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เกิดขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ของตลาดข้าวโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ ประกอบกับการแข่งขันจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าวราคาต่ำ เช่น อินเดีย ปากีสถาน และพม่า อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของเวียดนาม เนื่องจากราคาส่งออกข้าวจากแหล่งส่งออกข้าวต่าง ๆ มีความแตกต่างกันมาก ทำให้ผู้นำเข้า โดยเฉพาะแอฟริกา หันไปนำเข้าข้าวจากอินเดีย ปากีสถาน และพม่า ยกเว้นกรณีสัญญาซื้อขายที่มีการกำหนดคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบ

ทางด้านนักวิเคราะห์ระบุว่า ผู้ค้าข้าวเวียดนามไม่ควรจะปรับลดราคาข้าวที่รับซื้อจากเกษตรกร เพื่อที่จะแข่งขันด้านราคากับประเทศอินเดีย พม่าและปากีสถาน

สำหรับการส่งออกข้าวหอม เวียดนามยังสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ประกอบกับแหล่งผลิตข้าวหอมของประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยในปีนี้ คาดว่าในปีหน้าปริมาณผลผลิตจะลดลง ส่งผลให้การส่งออกลดลงตามไปด้วย ซึ่งเวียดนามก็สามารถเข้าไปแทนที่ไทยในตลาดข้าวหอมได้ ทั้งนี้ จีน เป็นตลาดหลักของข้าวหอมเวียดนาม

จากปริมาณข้าวสำรองที่ผู้ค้าข้าวเก็บไว้ จำนวน 1.14 ล้านตัน รวมกับผลผลิตในฤดูการผลิตที่ 3 หรือ ฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง (autumn-winter) ที่กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ สามารถคาดการณ์ได้ว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 เวียดนามจะมีข้าวส่งออกได้ประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

อินเดีย

บริษัทจัดอันดับเครดิต CRISIL คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2011/12 อินเดียจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2010/11 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 2.2 ล้านตัน เนื่องจากการที่ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งลดลง

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร ระบุว่า อินเดียอาจจะพิจารณาห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ หลังจากที่มีการส่งออกข้าวถึง 2 ล้านตันแล้ว ทั้งนี้ นับจนถึงวันที่ 28 พ.ย. อินเดียส่งออกข้าวแล้ว 1.1 ล้านตัน โดยคาดว่าจะการขายข้าวจะครบ 2 ล้านตัน ภายในวันที่ 31 ม.ค. ศหน้า

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ต.ค. ที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้ว 12.46 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3.8% และคาดว่าจะในปีนี้จะจัดหาได้ตามเป้าที่ 35.31 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 103 ล้านตัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ธ.ค. อินเดียมีสต็อกข้าวในคลังรัฐบาลประมาณ 27 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) คาดว่า ปากีสถานจะไม่สามารถส่งออกข้าวได้ 4 ล้านตัน ตามเป้าที่วางไว้เพราะปัญหาจากระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอทำให้ห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้ส่งออกได้รับผลกระทบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้เพียงพอ

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้แสดงความประสงค์ที่จะซื้อข้าวในแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-G) กับประเทศอินเดีย จำนวน 500,000 ตัน อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าเรื่องดังกล่าวมีความเป็นไปได้ยากเพราะประเทศมีระบบราชการที่ซับซ้อน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นายโปรเกโซ อัลกาลา รัฐมนตรีเกษตรฟิลิปปินส์ แถลงว่า จะนำเข้าข้าวอย่างน้อย 500,000 ตัน ในปีหน้า ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนนำเข้าได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมด และที่เหลือเป็นกลุ่มเกษตรกรในการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา พม่า และเวียดนาม

รัฐมนตรีเกษตรคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นหลังพื้นตัวจากได้ฝุ่น 2 ลูกที่ผ่านมา ด้านสำนักงานอาหารแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบจัดซื้อข้าวชดเชยภาวะขาดแคลนจะไม่ต้องจัดซื้อในปีหน้า ทั้งนี้ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าว 947,987 ตัน ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาณข้าวนำเข้าเมื่อปี 2553

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The National Bureau of Statistics) รายงานว่า ผลผลิตธัญพืชในปีที่สูงสุดในรอบ 8 ปี โดยมีจำนวน 571 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวเปลือก 200 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีที่ผ่านมา ข้าวสาลี 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีที่ผ่านมา ข้าวโพด 192 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.2% จากปีที่ผ่านมา

[ที่มา Riceonline.com](#)

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาว 5% เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยจะซื้อทั้งหมด 120,000 ตัน แบ่งเป็นปากีสถาน 90,000 ตัน และ อินเดีย 30,000 ตัน กำหนดส่งมอบ ม.ค.-ก.พ. ศกหน้า โดยคาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 536 – 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวอีกอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (ยกเว้นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยและเวียดนาม) กำหนดยื่นข้อเสนอถึงวันที่ 18 ธ.ค. และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 22 ธ.ค. ศกนี้

[ที่มา Riceonline.com](#)

